

คำปราศรัยแสดงความยินดี

จาก

ศาสตราจารย์นรนิติ เศรษฐบุตร นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Noranitt Sutabut

ข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งต่อผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในวันนี้

อันที่จริง เมื่อเดือนกรกฎาคม ปีที่แล้ว ข้าพเจ้าก็ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยโซกะ ในฐานะผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดียวกัน ข้าพเจ้าจึงรู้สึกปลื้มในความสำเร็จของทุกท่าน และขอแสดงความยินดีด้วยเป็นอย่างมาก

แม้ข้อตกลงแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับมหาวิทยาลัยโซกะจะเริ่มต้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 แต่โดยส่วนตัวแล้ว ข้าพเจ้ามีความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยโซกะมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้น คือในปี ค.ศ. 1984 สมัยที่ข้าพเจ้าเป็นรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้านำทีมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยมาที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อลงแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรกับมหาวิทยาลัยโซกะ ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรไม่สำคัญ แต่ที่จำได้ดีก็คือนักศึกษาทั้งสองมหาวิทยาลัย ได้พบปะและเล่นกีฬาร่วมกันอย่างมิตร

อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1985 คณาจารย์และนักศึกษาจำนวนมากได้สร้างประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยโซกะเรื่อยมา ความสัมพันธ์ของทั้งสองมหาวิทยาลัยจึงลึกซึ้งและแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

เดือนกุมภาพันธ์ ปี ค.ศ. 1994 ข้าพเจ้ามีโอกาสดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัยโซกะ ในงาน “นิทรรศการภาพเขียนของเด็กจากทั่วโลก” ซึ่งจัดที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และได้รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขณะนั้นข้าพเจ้าดำรงตำแหน่งอธิการบดีของมหาวิทยาลัย

ต่อมา งานสัมมนาทางวิชาการ The Sixth Pacific Basin Symposium ซึ่งมหาวิทยาลัยโซกะเป็นผู้จัดหลัก ได้ถูกจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อเดือนมีนาคม ค.ศ. 1998

และเมื่อปีกลาย ได้มีพิธีเปิด “ศูนย์ประสานงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์-มหาวิทยาลัยโซกะ” อันเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพระหว่างสองมหาวิทยาลัย ณ ตึกคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สิ่งที่สัมผัสได้จากการแลกเปลี่ยนทางวิชาการเหล่านี้ คือ นักศึกษามหาวิทยาลัยโซกะมีวิสัยทัศน์ในระดับสากลเสมอ และมีความพากเพียรที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่สามารถอุทิศตนเพื่อสันติภาพและความสุขของมวลมนุษยชาติ แม้ภายหลังจากที่สำเร็จการศึกษาแล้ว จิตวิญญาณที่ได้รับการปลูกฝังเช่นนี้ ยังคงหยั่งรากลึกอยู่ในผืนดินแห่งจิตใจของแต่ละคน ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเพิ่มขึ้น ด้วยความตั้งใจว่าจะผลิตออกผลแห่งความสำเร็จอย่างงดงาม

มหาวิทยาลัยโซกะที่ซึ่งอบรมบ่มเพาะผู้มีความสามารถระดับโลกผู้รับผิดชอบยุค สมัยต่อไปมาโดยตลอด ปัจจุบันได้พัฒนาไปเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นในฐานะ Global University ที่มีเครือข่ายร่วมกับมหาวิทยาลัย 182 แห่งใน 54 ประเทศและเขตการปกครอง และในปี ค.ศ. 2014 ยังได้รับเลือกจากรัฐบาลญี่ปุ่น ให้เป็น Super Global University ยืนอยู่หัวแถวในการนำมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ในประเทศญี่ปุ่นก้าวสู่ความเป็นสากล ในส่วนนี้ ผมอยากให้ข้อสังเกตกับท่าน ที่จะเป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยโซกะว่า การมีเครือข่ายระหว่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นมาก ในวันนี้ท่านจะต้องมีเพื่อนไม่เพียงแต่ในชาติเดียวกัน แต่ต้องมีในโลกเดียวกันด้วย จะได้ช่วยกันสร้างสันติภาพ ผมได้ทราบวามหาวิทยาลัยโซกะของท่านได้เป็นผู้นำในเรื่องสันติภาพ

เมื่อได้ทราบวามหาวิทยาลัยโซกะและการบ่มเพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยโซกะ เกิดจากปรัชญาของอาจารย์โยเคดะ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจอย่างสุดซึ้ง

อาจารย์โยเคดะให้ความรักต่อเยาวชนและตั้งความหวังในตัวเยาวชนอย่างไร้ขีดจำกัดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2013 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงมอบปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่อาจารย์โยเคดะ ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง

ในคำปราศรัยตอบขอบคุณของอาจารย์โยเคดะ กล่าวถึงจิตเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยโซกะว่า “มหาวิทยาลัยก่อตั้งขึ้นเพื่อรับใช้ประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาชั้นสูง” ข้าพเจ้าจึงอยากขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่านในวันนี้ อย่าได้ลืมเจตนารมณ์ดังกล่าวและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยแท้จริง

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เคยกล่าวว่า “..มหาวิทยาลัยย่อมอุปมา ประดุจบ่อน้ำบำบัดความกระหายของราษฎร ผู้สมัครแสวงหาความรู้ อันเป็นสิทธิและโอกาสที่เขาควรมีควรได้ ตามหลักเสรีภาพของการศึกษา..” ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้ให้เสรีภาพในการศึกษา แก่นักศึกษาอย่างมาก

ภายหลังสำเร็จการศึกษา สิ่งที่คุณทำอยู่คือความเป็นจริงในสังคมที่เข้มงวด แม้สิ่งที่คุณสามารถทำได้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม ขอให้เชื่อมั่นว่า ความวิริยะพากเพียรโดยไม่ลี้มเจตนารมณ์ดังกล่าวจะกลายเป็นประวัติศาสตร์อันภาคภูมิใจของสถาบันที่ท่านสำเร็จการศึกษามา

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกท่านจะภาคภูมิใจเช่นนี้ และเติบโตเป็นผู้มีชัยชนะอย่างแท้จริงในชีวิต
ข้าพเจ้าขอจบปราศรัยแต่เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณครับ